



กรมธนารักษ์จับมือธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ลงนาม MOU โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

กรมธนารักษ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน สนองนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนายวิศุทธิ์ ศรีสุขพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว



เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐได้เห็นชอบแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินโครงการ กรณีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแบบใหม่ 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 จะเป็นโครงการเช่าระยะสั้น (Rental) ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย เพื่อจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือน และรูปแบบที่ 2 เป็นโครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านแถว/บ้านเดี่ยว/อาคารชุดพักอาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวต่อว่า การเปิดประกวดเพื่อสรรหาผู้พัฒนาโครงการนั้น จะเปิดประกาศประกวดโครงการนับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 คาดว่าจะได้ผู้พัฒนาโครงการประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินราชพัสดุที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่อยู่ในความครอบครองของกรมธนารักษ์เพื่อรองรับโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเพิ่มเติมจำนวน 4 แปลง ดังนี้

1. ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2918 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 2-1-98 ไร่
2. ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.666 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่
3. ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย.287 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 14-1-59 ไร่
4. ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.679 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ 44-1-39 ไร่

และเมื่อจัดทำรายละเอียดของข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเปิดประกวดโครงการเพื่อสรรหาผู้พัฒนาโครงการต่อไป นายจักรกฤตย์กล่าวในตอนท้าย

ที่มา : ข่าวกรมธนารักษ์ ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ฉบับที่ 13/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559



